

“กยท.” บูรณาการจับงบซื้อยาง-ซื้อสัตว์โปรวังใส

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของ รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างความเข้มแข็ง ไร่ทั้งเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางและคน กรีดยาง ที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้วในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินกว่า 15 ไร่ และโครงการส่งเสริม การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้เริ่มรับซื้อยาง จำนวน 100,000 ตันจากเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ ไปแล้วนั้น มีส่วนทำให้ราคายางพารามีแนวโน้ม ที่ดีขึ้นเช่นยางแผ่นดิบราคาอยู่ที่ กก.ละ 40-42 บาท ทั้งนี้ การรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อย ภายใตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน ภาครัฐนั้น ในเบื้องต้นจะรับซื้อยางจากเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกยท. และตั้งเป้าที่จะขยายจุด รับซื้อเพิ่มขึ้นจาก 400 กว่าแห่ง ในปัจจุบันให้ได้ ไม่น้อยกว่า 834 แห่งเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มี การปลูกยางพารา โดยจะรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสดราคา กิโลกรัมละ 42 บาทและยางก้อนถ้วยราคากิโลกรัม ละ 41 บาท จำนวนไม่เกินไร่ละ 10 กิโลกรัม รวม ไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 150 กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนั้นเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องเร่งนำยางมาขาย ค่อยๆทยอย มากก็ได้ เพราะยังเหลือระยะเวลาอีกกว่า 5 เดือน.

ธกส.สตูลบริการถึงที่ เปิดบัญชีชาวสวนยาง ตามนโยบายรัฐบาล

สตูล : นายเกษม เลิศวิริยวรางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ธ.ก.ส. สตูล ทุกสาขาได้เตรียมความพร้อมให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดยาง โดยได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรเจ้าของสวนยางไปแล้วจำนวน 20,929,725 บาท 23,255.25 ไร่ 2,902 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้โอนเงินให้แก่ผู้กรีดยางไปแล้วเช่นกัน จำนวน 13,661,250 บาท 22,768.75 ไร่ 2,824 ราย โดยเกษตรกรเจ้าของสวนและคนกรีดยางได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ที่ผ่านมาทาง ธ.ก.ส. ได้ลงพื้นที่ให้บริการเปิดบัญชีแก่พี่น้องเกษตรกรเจ้าของสวนและคนกรีดยางถึงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางมายัง สำนักงาน ธ.ก.ส. โดยในแต่ละอำเภอที่มี ธ.ก.ส. อยู่ ลงพื้นที่ให้บริการถึงสวนยาง สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร นั้นทาง ธ.ก.ส. มีหน้าที่เพียงเป็นผู้จ่ายเงินให้ ส่วนกระบวนการทั้งหมดนั้น ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานใหญ่ของธ.ก.ส. เพื่อที่จะโอนเงินมาให้ ธ.ก.ส.แต่ละจังหวัด เข้าบัญชีให้เกษตรกรทั้งเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง” นายเกษม กล่าว และกล่าวต่อว่า

ขณะที่บรรยากาศที่ ธ.ก.ส.สตูล มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเดินทางมาเบิกถอนเงินกันอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่ต่างขอบคุณที่รัฐบาลช่วยเหลือเงิน แม้จะเป็นเพียงจำนวนเงินเล็กน้อยก็ตาม

เอกชนขอซอฟต์แวร์-คบ.ต่ำเก็บสต็อกยาง1ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังผู้ผลิตยาง 3 ประเทศ คือไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประกาศลดการส่งออกยางพารา 615,000 ตันตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2559 ราคายางในตลาดต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ที่ตลาดโตเกียวเพิ่ม กก.ละ 1.24 บาท ตลาดเซี่ยงไฮ้ขึ้น กก.ละ 1.09 บาท ยางแท่งในตลาดไซคอมเพิ่ม กก.ละ 1.06 บาท และตลาดกลางสงขลายางแผ่นดิบแตะ 37.87 บาท/กก. สูงขึ้น 0.81 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะ 39.56 บาท/กก. สูงขึ้น 0.99 บาท/กก. ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี

อย่างไรก็ตาม นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เนื่องจากราคายางมีหลายปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งราคาน้ำมัน และจิตวิทยา จึงต้องรอดูสถานการณ์ต่อเนื่อง

นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ผลการหารือระหว่าง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ของไทย รมต.การค้า อินโดนีเซีย และ รมต.อุตสาหกรรมจีนปทุมและสินค้าโภคภัณฑ์ มาเลเซีย ภายใต้ความร่วมมือของ ITRC เห็นว่าราคายางธรรมชาติที่ลดลง และส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ชาวสวนยางทั้ง 3 ประเทศ จึงได้ตกลงลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ 615,000 ตัน

แบ่งตามปริมาณสัดส่วนการผลิต 3 ปีล่าสุด คือ ไทยลดส่งออก 324,005 ตัน อินโดนีเซีย 238,736 ตัน มาเลเซีย 52,259 ตัน ในช่วง 6 เดือน ขณะเดียวกันเพื่อลด

อุปทานยางธรรมชาติในตลาดโลกอีก ทั้ง 3 ประเทศ ตกลงจะใช้มาตรการบริโภคยางพาราในประเทศมากขึ้น

ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยอ้อยยางพารา เปิดเผยว่าล่าสุดเวียดนามก็ประกาศลดส่งออกยางใน 6 เดือนด้วยในปริมาณ 8% จะทำให้ราคาดีขึ้น แต่ต้องติดตามดูเพราะหากไม่ทำจริงจิงจะล้มเหลวเหมือนปี 2556 ส่วนประเด็นที่กังวลว่าจะทำให้ผู้ส่งออกยางไทยต้องสต็อกยางมากขึ้น เพราะถูกควบคุมปริมาณส่งออกและจะกดราคายางตามมานั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรปล่อยซอฟต์แวร์-คบ.ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ส่งออกผ่านธนาคารพาณิชย์ช่วยเก็บยางโนโกดัง 1 ปี



• อุกัย สอนหลักทรัพย์

ห่วงไทยถูกหลอก 3ชาติลดส่งออกยางพ้อค่ายิมพนักำไร

สภาการยางฯ ลั่น 3 ชาติ ไทย-อินโดฯ-มาเลเซีย จับมือลด ปริมาณส่งออกยาง 6.15 แสนตัน หวังดันราคาหากทำทันที มันใจดัน ราคาขายขยับได้ชั่วคราว แต่อีกด้านสั่ง จับตาช่วงรอยต่อก่อนลดส่งออก จริงในมี.ค. คาดพ้อค่าแห่งสต็อกของ ไร่ที่จีน หวังพนักำไรช่วงชีพพลา ยขาด ผู้ส่งออกเดือนธวังไทยถูกหลอก ขำร่ายอดีต ลดแค่ประเทศไทย จากที่ประชุมรัฐมนตรี 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ย่าน ต่อหน้า > 15

ข่าวต่อ

ห่วงไทย

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ภายใต้ความ ร่วมมือของสภาความร่วมมือไตรภาคี ยางพาราระหว่างประเทศ(ITRC) ล่าสุด ได้ตกลงที่จะลดปริมาณการส่งออกยาง ธรรมชาติลง 6.15 แสนตัน ตามปริมาณ สัตส่วนการผลิต 3 ปี

ล่าสุด ได้แก่ ไทย 3.24 แสนตัน อินโดนีเซีย 2.38 แสนตัน และมาเลเซีย 5.22 หมื่นตัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2559 นั้น

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สภาการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ

“ฐานเศรษฐกิจ” ว่ามาตรการดังกล่าวของ รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศถือเป็นความร่วมมือ กันที่จะลดชีพพลา ยางออกสู่ตลาดโลก ซึ่งหากทำอย่างจริงจังเชื่อว่าจะช่วยยก ระดับราคาขายได้ แต่

ทั้งนี้การลดปริมาณการส่งออก ยางต้องลงมือทำทันที ไม่ใช่รอให้ถึงวัน ที่ 1 มีนาคม 2559 เพราะไม่เช่นนั้นในช่วงรอยต่อนี้ จะมีความเคลื่อนไหวของผู้ ค้ายางเรงนำยางที่เข้ามาในราคาถูกออกไปเก็บสต็อกไว้ในคลังหรือโกดังที่ประเทศ จีนเพื่อพนักำไรในช่วงที่ 3 ประเทศลด การส่งออกยางซึ่งจะมีผลให้ราคาขาย ในตลาดจีนและตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการที่ล่าช้าถือว่า ่อื้อต่อพ้อค่า

“อย่างไรก็ดีการลดปริมาณส่งออก ยางเพื่อดันราคาขายในครั้งนี้ หากจะให้ ได้ผลรัฐบาลจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการซื้อชอยยางพาราจากเกษตรกรในราคา ขึ้นนำตลาดจำนวน 1 แสนตัน ในโครงการ ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และอีกด้านหนึ่งต้องชอยยางจำนวน 2 แสน ตัน เพื่อป้องกันคู่สัญญาซีโนเคมที่ต้องส่ง มอบยางครั้งแรกเดือนมีนาคม ครั้งละ 1.66 หมื่นตันจะต้องเป็นไปตามสัญญา”

ด้านนายเชาว์ ทรงอาวูร ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ ผู้ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การลดการส่งออกยางพารา ของ 3 ประเทศในครั้งนี้จะแตกต่างจาก ครั้งก่อนหน้านั้น(ในสมัยที่นายณัฐวุฒิ ใสย

เกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์) ที่ฝ่ายไทยเข้าใจผิด ไปเองและลดการส่งออกยางเพียงประเทศ เดียว จึงทำให้มาตรการนี้ไม่ได้ผล แต่ ครั้งนี้จะมีความร่วมมือกันจริงจังที่จะช่วย กันยกระดับราคาขายพารา เพื่อชาวสวน ยางทั้ง 3 ประเทศ หากกระทำแล้วมอง ว่าราคาขายน่าจะมโน้มที่ปรับราคาดี ขึ้นตามลำดับ ส่วนสัญญาการชอย ยางรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ระหว่าง กยท.กับซีโน เคมของจีน ปริมาณ 2 แสนตันกำหนด ส่งมอบงวดละ 1.66 หมื่นตัน ที่จะเลื่อน การส่งมอบงวดแรกเป็นเดือนเมษายนนี้ (จากเดิมต้องรับมอบงวดแรกใน 3 เดือน หลังลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558) จะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากในช้อ สัญญาเดิมที่จะมีการปรับ หากฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดผิดสัญญา เมื่อคำนวณแล้วเห็น พ้องกันว่าค่าปรับสูงเกินไปเกรงว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะรับภาระค่าปรับไม่ไหว

“ขณะที่ความคืบหน้าโครงการสร้าง ความเข้มแข็งชาวสวนยาง 1.5 พันบาท ต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ คาดจะมีชาวสวนยาง ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการกว่า 2 แสนราย จากฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ล่าสุด กยท.ได้พยายามติดประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกร ที่มีช้อยอยู่ในทะเบียนแล้วให้มาแจ้งโดยเร็ว เพราะเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ควรจะได้ รวมทั้งคนกรีดยางด้วย ให้มาพ้อร่วมกัน

เลย” ขณะที่นายสังเวิน ทวดห้อย หนึ่งในคณะกรรมการ หรือบอร์ด กยท. กล่าว ว่า เรื่องสัญญาชอยขายยาง 2 แสนตันกับ ซีโนเคมนั้น ทางนายพิเชษฐีย์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ได้ชี้แจงในที่ ประชุมและการันตีการชอยขายยางกับซีโน เคมได้กำไรเบื้องต้นจากการดำเนินโครงการ 746 ล้านบาท แล้วยังอ้างมติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ แล้ว จึงขอให้บอร์ดได้มีการอนุมัติใช้เงิน โดยใช้ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา 11 ช้อยยางป้องกันคู่สัญญา 2.5 พันล้านบาท ก่อน (กองทุนประเดิมของ กยท. ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จำนวน 4.69 พัน ล้านบาท) ส่วนการเลื่อนการส่งมอบยาง ออกไปเป็นเดือนเมษายนนั้น บอร์ดยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตามจะเรียก ผู้ว่าการยางฯ ชี้แจงในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เพราะเป็น ห่วงว่าจะผิดสัญญา แล้วจะทำให้ กยท. ต้องโดนค่าปรับและช้อยเสียงเสียหายไป ด้วย

ด้านนายหลักชัย กิตติพล ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หาก 3 ประเทศซึ่ง เป็นผู้ผลิตยางพาราใหญ่(ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) มีความร่วมมือในการลดการ ส่งออกอย่างจริงจัง คาดว่าประวัติศาสตร์ ไม่ซ้ำรอยเช่นในอดีต ซึ่งการลดปริมาณ ส่งออกครั้งนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ คาดว่าจะมีการประชุมร่วมกับผู้ส่งออก ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ทุกบริษัทที่ส่งออก เฉลี่ย 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง พฤษภาคม จะลดปริมาณยางรายละ 20%

ส่วนในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม จะลดปริมาณยางส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 15% ซึ่งทั้ง 3 ประเทศจะมีคณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบสต็อกและปริมาณส่งออกต่างจากอดีตที่ไม่ได้เข้มงวดแล้วอาศัยความสมัครใจ ขณะนี้ได้ข่าวว่าเวียดนาม จะขอลดปริมาณการส่งออกด้วย 8% นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะลดชีพพลายในตลาดโลก

ส่วนยางในสต็อกรัฐบาลจำนวน 3.7 แสนตันที่ผู้ส่งออกขอซื้อเพื่อไปปรับปรุงคุณภาพใหม่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันแล้วจะไม่ขาย จะใช้ราดถนนทั่วประเทศ มองว่าเป็นเรื่องดี เพราะหากระบายออกมาก การกำหนดลดปริมาณการส่งออกอย่างคงไม่ได้ผล อย่างไรก็ตามก็ต้องทำควบคู่กับทางกระทรวงการคลังที่จะออกมาตรการช่วยเหลือเอกชนในการเสริมสภาพคล่องในการรับซื้อยางพารามาเก็บสต็อก เพราะในช่วงการจำกัดปริมาณยางส่งออก จะเป็นเหตุให้หลายโรงงานอ้างไม่รับซื้อยาง เพราะมีสต็อกเต็มแล้ว และส่งออกไม่ได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับนายวรินทร์ วงศาสุทธิกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าความร่วมมือลดการส่งออกยางของ 3 ประเทศในครั้งนี้นับว่าจะซ้ารอยในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือไม่ได้ใช้กฎหมายบังคับ ซึ่งที่บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสต็อก และปริมาณตัวเลขการส่งออกใน 3 ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว แต่กลับพบว่าอีก 2 ประเทศฉวยจังหวะส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกปกติด้วยซ้ำไป

อย่างไรก็ดีการลด/จำกัดปริมาณยางในครั้งนี้ได้ผลแค่จิตวิทยาทำให้ราคาขายสูงขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นหลังจากนั้นราคาขายก็จะลดลง แต่หากจะได้ผลจริงต้องให้เกษตรกรทั้ง 3 ประเทศพร้อมใจกันหยุดกรีดยาง เชื้อ 3 เดือนเท่านั้นชีพพลายหายไป ราคาขายจะเพิ่มขึ้น

“การจำกัดปริมาณการส่งออกยางไม่ได้ผล เพราะเวลานี้ปริมาณน้ำยางน้อยอยู่แล้วเพราะใกล้ฤดูปิดกรีดยาง ช้ารายผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสต็อกอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้ว แต่จะใช้เป็นข้ออ้างมากตราคา

รับซื้อจากเกษตรกรมากกว่า ว่าส่งออกไม่ได้ ดังนั้นมาตรการนี้ควรให้รัฐมีนโยบายควบคุมให้สินเชื่อพิเศษสำหรับโรงงานแปรรูปยางที่รับซื้อยางไว้เก็บสต็อก เพื่อไม่ให้ราคาในประเทศตกต่ำ”

ด้านนายศักดิ์สุภชัย ศรีประศาสตร์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้ กล่าวว่า ได้นำเสนอข้อเรียกร้องของเกษตรกรต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจตุรัสรับซื้อยางตามโครงการรับซื้อยางใช้ในประเทศ 1 แสนตันที่จังหวัดตรัง จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ให้ทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการรับซื้อยางรายละ 150 กิโลกรัม จำนวน 1 แสนตันใหม่ 2. การจ่ายเงินในโครงการ 1.5 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ ในส่วนของคนกรีดยางและเจ้าของสวน ล้าช้ำมาก เพราะระเบียบตรวจสอบการขึ้นทะเบียนยกย.ยุ่งยาก และใช้เวลานานมาก 3. ขอให้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการยกย.ใหม่ 4. เรียกร้องให้รัฐบาลจริงจังต่อมาตรการควบคุมสินค้าและบริการ และ 5. รัฐบาลไม่ควรปล่อยให้ กยกย. ดำเนินการบริหารเพียงลำพัง ควรตั้งคณะกรรมการยางแก้ปัญหาแบบยั่งยืนโดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าร่วม

สหรับตั้งกฎไอยูยูคุมประมง เข้มน้ำเข้าอาหารทะเลไทย

สหรับเตรียมคุมลินค้าประมงนำเข้าผิต กม. 16 ชนิด เช่น กุ้ง ทูน่า
เฝ้าชื่อ ปูม้า ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1 ประมง

นายกประชุมบูรณาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวง และเทียบเท่า คณะทำงาน ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การบริหารราชการประเด็นต่างๆ เช่น การบูรณาการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาประเทศ และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความสัมพันธ์ ในการประสานงาน

อันดีระหว่างกัน

ตั้งเป้าเงินเข้ากว่า 2.3 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสนามกีฬา มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ ยังเกิดปัญหาการพัฒนาไม่เบ็ดเสร็จ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากรระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐ และจะสนับสนุนให้หน่วย

งานท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านล้านบาทในปีนี้ และกำหนดเป้าหมายด้านกีฬาให้เป็นที่ 1 ในอาเซียน และเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณได้ด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เงินนำไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สะดวกมากขึ้น

‘กอบกาญจน์’สั่งตรวจสอบจับต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจัดงานดังกล่าวเต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมเสนอขายผลิตภัณฑ์นโยบายการลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลายเรื่อง แต่สิ่งที่สื่อมวลชนต่างให้ความสนใจและเตรียมสอบถามนายกรัฐมนตรี ถึงเรื่องพิธีการต้อนรับใช้งบประมาณสูงเกือบ 2 ล้านบาท กับพิธีประชุมใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง แต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาประชุมเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีกระทรวงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรายงานข่าวถึงการใช้งบประมาณในการจัดงาน โดยผ่านบริษัทออร์แกนไนซ์ทั้งงานด้วยงบประมาณเกือบ 2 ล้านบาทนั้น เรื่องนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่างบประมาณจัดงานต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการวงเงินเท่าไร ต้องตรวจสอบก่อน เพราะไม่เห็นเอกสารการเซ็นงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงานที่ผู้บริหารในส่วนราชการเป็นคนจัดการ แต่ยืนยันจะตรวจสอบในเรื่องนี้แน่นอน

ปลัดท่องเที่ยวชี้ไม่มาถึง 2.1ล.

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้กับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่ารู้เรื่องงบประมาณนี้หรือไม่ อย่างไร นายพงษ์ภาณุตอบเพียงสั้นๆ ว่างบประมาณจัดงานต้อนรับไม่มาสูงอย่างที่พูดกัน ด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ และสีหน้าเคร่งเครียด



หนุนท่องเที่ยว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นายพงษ์ภานุกล่าวไว้ เตรียมเรียกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการจัดงานต้อนรับนายกฯ ถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณในงานต้อนรับนายกฯ เพราะตนไม่ได้เป็นผู้อนุมัติงบประมาณ เพราะงานนี้เป็นงานขนาดเล็ก ใช้งบประมาณเล็กน้อย อำนาจการเซ็นเอกสารอนุมัติเป็นเพียงระดับเจ้าหน้าที่งาน

คลัง อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองการจัดงานครั้งนี้ไม่น่าจะถึง 1.8-2.1 ล้านบาท เพราะการจัดงานขนาดนี้ สำหรับของที่ระลึกที่มอบให้กับนายกฯและผู้ร่วมประชุมก็ราคาเพียง 200-300 บาท เมนูอาหารที่เสิร์ฟก็ธรรมดา ประกอบด้วย ผัดไทย ส้มตำไทย ต้มยำกุ้ง และแกงมัสมั่น มาจากครัวสวนดุสิต พาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อ้างไม่พร้อมคนประชุมเยอะ

ต่อมานางกอบกาญจน์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า ข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงคือ การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าว่าจ้างบริษัท คอมอาร์ต โปรดักชั่น จำกัด โดยมีความจำเป็นในการจ้าง 3 ข้อคือ 1.เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานจำนวน 580 คน ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวสามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดเพียง 250 คน 2.ข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ซึ่งมีขนาดค่อนข้างคับแคบและจำเป็นต้องปรับห้องประชุมให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม ต้องมีการปรับเรื่องที่นั่ง เครื่องฉายภาพและเครื่องเสียงรวมทั้งไมโครโฟน 3.ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งมีจำนวนน้อยและอาจมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการจัดเตรียมอาหารและบริการต่างๆ รวมทั้งขาดบุคลากรทางด้านช่างที่จะปรับสถานที่ให้เหมาะสม

นางกอบกาญจน์กล่าวว่า ส่วนเรื่องงบประมาณจัดงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวชี้แจงว่า วงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท การจัดจ้างได้สืบราคากลางจากงานจ้างเดิมและราคาห้องตลาดตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว และคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ได้ให้ข้อกังขาไปว่าการใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนราชการควรเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่าสูงสุด

ออร์แกนไนซ์เหตุต้นทูลสูง

รายงานข่าวจากบริษัท เพลย์เมคเกอร์ ออกาโนเซอร์ ระบุว่า บริษัทได้รับจ้างจัดงานการประชุมที่กระทรวงการท่องเที่ยว ต่อจากบริษัท คอมอาร์ต โปรดักชั่น จำกัด มีนายศุ

ภักขร จงศิริ เป็นเจ้าของบริษัท งานนี้ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ในการเตรียมตัวจัดงาน ต้องรับผิดชอบตั้งแต่การจัดดอกไม้ พนักงานต้อนรับและนิตยสาร 2 จุด ได้แก่ ฟอรั่มลามัง และประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก มีการบริการอาหารรวม 2 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ เพื่อต้อนรับปลัดกระทรวงเข้าร่วมงาน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ติดตามปลัดฯ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส่วนต้นทุนในการจัดงานที่สูงครั้งนี้ น่าจะเกิดจากการขนย้ายอุปกรณ์ ใช้คนจำนวนมาก และตลอดงานใช้พนักงานต้อนรับและพนักงานประจำจุดรวม 35 คน

'สมคิด' เติมนางบท้องถิ่นมาใช้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้ไม่ได้ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือร่วมกันในการนำเงินงบประมาณของท้องถิ่นที่เก็บสะสมไว้ โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากติดเงื่อนไขการเบิกจ่ายของงบประมาณในแต่ละปีเก็บสะสมไว้กว่า 3 แสนล้านบาทมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นไปที่การนำงบประมาณในส่วนนี้มาใช้สร้างสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง การนำเงินในส่วนนี้มาใช้ไม่ได้นำมาทั้งหมด แต่จะนำมาใช้เพียง 30% เพียงพอกับการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทั่วประเทศ และจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ในระยะยาว

“เงินจำนวนนี้มาจากภาษีของประชาชนจ่ายมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ แต่เงินจำนวนนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้ไปเลยๆ เป็นกระสอบ ก็ต้องหาวิธีการเอาออกมาใช้ สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนระยะยาว ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบในปัจจุบันเน้นไปเอานักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อบิงอ้อยอย่างเดียว” นายสมคิดกล่าว

ชี้ยังไม่ได้ข้อสรุปรถไฟไทย-จีน

นายสมคิดกล่าวถึงโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มทบตากพูดว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน ไทยกับจีนยังต้องเจรจาต่อไป ผู้บริหารของทางจีนได้รับข้อเสนอจากทางฝ่ายไทยแล้วและจะนำไปพิจารณาต่อไป

“ที่ผ่าน รัฐบาลมีโครงการพัฒนารถไฟทางคู่อยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆ ตอนที่ผมและรัฐบาลเข้ามา เราก็ต้องทำตามข้อตกลงรัฐบาลเก่าทำไว้ ถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่ได้ ตอนแรกตั้งข้อเสนอคือ ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกันในการพัฒนาเส้นทางรถไฟ จะลงทุนร่วมในโครงการกับระบบรถไฟ

ส่วนของรางนั้นให้ไทยลงทุน จีนไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ต้นทุนการก่อสร้างนั้นจะหนักที่การสร้างราง ภายหลังผมก็เข้าใจว่าในการตั้งข้อเสนอ นั้น ตามปกติเวลาพัฒนาเส้นทางรถไฟภายในประเทศระหว่างรัฐกับเอกชนนั้น รัฐจะเป็นผู้ลงทุนราง เพราะภาคเอกชนไม่มีเงินในการลงทุนราง แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวคือการร่วมมือกับต่างประเทศและจีนมีเงิน รวมทั้งเส้นทางรถไฟดังกล่าวจีนก็ได้ประโยชน์ เพราะต้องการเชื่อมต่อไปยังมาเลเซีย ดังนั้นเราจึงเสนอให้ร่วมลงทุนทั้งหมด ทั้งระบบราง ระบบรถ และตัวรถ สัดส่วนถือหุ้นในบริษัทเท่าไรเรายังไม่ได้ ถือเป็นการเสนอที่ยุติธรรมสุด” นายสมคิดกล่าว และว่า หน่วยงานจีนที่เจรจากับกระทรวงคมนาคมของไทยนั้น คือ บริษัทรถไฟของจีน เขามองว่า หากจีนต้องช่วยค่าใช้จ่ายในการสร้างรางรถไฟด้วยนั้น ถ้าบริษัทก็จะน้อยลงหรือเท่าทุน ทางเราบอกว่าโครงการรถไฟทางคู่ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ รัฐต้องช่วยกัน รัฐบาลจะต้องตัดสินใจ ดังนั้นกระทรวงการคลังและคมนาคม จึงต้องหารือต่อไปจนกว่าจะตกลงกันได้

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ประมง

พณ.เร่งจัดประชุมลงทุนเออีซี

นายสมคิดกล่าวไว้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม จะเดินทางไปเยือนประเทศศรีลังกา จะหารือถึงความร่วมมือทำประมงและอาหาร จากนั้นจะเดินทางไปเยือนประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกับคณะของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อหารือความร่วมมือเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เกาหลีใต้เป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดี

นายสมคิดกล่าวว่า กลางปีนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดการประชุมสัมมนาร่วมกับประเทศพม่า เวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย+ทิเบต ภายใต้ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (เออีซี) สร้างการรับรู้ในความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะเป็นประตูทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในอาเซียน โดยให้ยุทธศาสตร์ “CLMV+T” คือให้ประเทศไทยเป็นประเทศหลักเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากประเทศนอก

ภูมิภาคอาเซียนไปลงทุนยังประเทศัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เพราะมีการผลิตเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตเดียวกัน ประเทศไทยก็ต้องออกไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้น

เสียงแพดเกาช่วยเกษตรกรอีก

นายสมคิดกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 58 ว่า เชื่อว่าในปี 58 ผลิตภัณ์รวมรวมภายในประเทศ (จีดีพี) น่าจะขยายตัว 2.9% ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ทรงตัว เพราะปีก่อนเศรษฐกิจย่ำแย่ ในส่วนเศรษฐกิจในไตรมาส 1-2/59 นั้นคงจะต้องรอฐานสถานการณ์เศรษฐกิจโลก แต่เราก็ไม่ได้นิ่งเฉย จึงได้ออกมาตรการให้เงินผ่านกองทุนหมู่บ้านวงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่ใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นการให้ชุมชนสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตัวเอง

คาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะลงสู่ชุมชนไปประมาณกลางถึงปลายกุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างไตรมาสที่ 1-2 /59 ผ่นวกกับเงินในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เป็นงบค้างท่อของกระทรวงมหาดไทยกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท น่าจะทยอยลงหมดได้ภายในไตรมาส 2/59 ทั้ง 2 โครงการน่าจะประคองเศรษฐกิจไทยให้ผ่านไปได้

“เป้าหมายของเราไม่ใช่ทำให้จีดีพีสูง แต่เป็นการประคองจีดีพีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

แต่สิ่งสำคัญคือการปฏิรูป โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อจากนี้เตรียมนำเสนอแพดเกาช่วยภาคเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ ประกอบด้วย การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับชาวนาเพื่อจะผลิตพืชยั่งยืน เข้าใจว่าอาจไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรด้วยซ้ำ และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเอสเอ็มอีภาคเกษตรและอุตสาหกรรม หรือ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี” นายสมคิดกล่าว

ไทยผนึกญี่ปุ่นทดลองเดินรถลินค้ำ

วันเดียวกัน กระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ปล่อยขบวนรถลินค้ำเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในพิธีเปิดการทดลองขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กภายใต้ความร่วมมือรถไฟไทย-ญี่ปุ่น เส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ, กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง ที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกฝั่งต้นน้ำชื้อ

นายอาคม เดิมพิทยาโพลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ภายหลังทดลอง

เดินรถแล้วจะสรุปผลการศึกษายานในกลางปีหน้า หากผลระบุว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสมก็จะตั้งบริษัทร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นภายในปีนี้ เพื่อลงทุนจัดหาขบวนรถลินค้ำและหัวรถจักรต่อไป ขณะนี้ญี่ปุ่นได้เจรจากับผู้ประกอบการหลายรายที่สนใจเข้าร่วมทุนกับไทย มีเอกชนหลายรายจะขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต เช่น เอสซีจี น้ำตาลมิตรผลต้องการขนส่งน้ำตาลทรายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย มั่นใจว่าหากบริหารจัดการดีและตรงต่อเวลาจะดึงดูดเอกชนขนส่งผ่านรถบรรทุกญี่ปุ่นมาใช้การขนส่งทางรถไฟมากขึ้น เพราะต้นทุนการขนส่งถูกกว่า รวมทั้งเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน มีตลาดขนส่งเล็กกว่าไทยได้ด้วย เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย นายอาคมกล่าวว่า ส่วนเรื่องการจัดสรรพื้นที่ของสถานีรถไฟหรือพื้นที่ลานเทกอง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์นั้น บริเวณพื้นที่หน้าสถานีทุกแห่งของ ร.ฟ.ท.สามารถจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ แต่จะจัดทำเป็นพื้นที่ปิดกันรั้วเพื่อความปลอดภัย

อ้างรถไฟจีนยังไม่สรุปทางเดียว

นายอาคม เดิมพิทยาโพลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน ในเส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด จะปรับลดเส้นทางรถไฟจากทางคู่เป็นทางเดียวในช่วงนครราชสีมา-หนองคายนั้น เป็นข้อเสนอของทางจีน จีนระบุว่าหากไทยคิดว่าโครงการนี้ลงทุนสูง ก็ต้องทำเป็นระยะ คือ ช่วงแก่งคอย-มาบตาพุดก็ชะลอไปก่อน เพราะความต้องการยังไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันไทยก็มีรถไฟทางคู่ในเส้นทางนี้อยู่แล้ว ส่วนช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย หากจะลดต้นทุนส่วนนี้ ระยะแรกต้องทำเป็นทางเดียวก่อน เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นก็ค่อยทำทางวิ่งเพิ่มอีกทาง เป็นข้อเสนอของจีนที่ต้องการลดต้นทุนลง

นายอาคมกล่าวว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไทยได้ขอให้จีนเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการก่อสร้างทางเดียว และทางคู่ให้ชัดเจนว่าต้นทุนจะแตกต่างกันมากแค่ไหน เบื้องต้นช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีโครงการอยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องเดินหน้าเป็นทางคู่แน่นอน ขณะที่ปริมาณการเดินทางในช่วงนครราชสีมาสูงกว่าช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ขณะเดียวกันการให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศก็จำเป็นต้องนำผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามา ตอนนี้จึงยังไม่แน่ใจว่าการเดินทางของกลุ่มนี้จะมีมาก

น้อยขนาดไหน ความถี่ของรถจออกทุก 5 นาทีหรือไม่ ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ต้องลับหลักที่สถานี ต้องจัดเวลาตารางให้ดี แต่เมื่อการจัดตารางเวลามีความหนาแน่นมากขึ้นก็จะทำเป็นทางคู่

เล่น'กทม.-โคราช'เป็นทางคู่แน่

“ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทางคู่หรือทางเดียวต้องรอให้ทางจีนศึกษารายละเอียดให้แล้วเสร็จก่อน แต่ที่ชัดเจนแล้ว คือ ช่วงกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา จะทำเป็นทางคู่แน่นอน” นายอาคมกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าการศึกษาเบื้องต้น เส้นทางรถไฟสายนี้คนในประเทศไม่ค่อยเดินทางหรือไม่ นายอาคมกล่าวว่า ถึงได้บอกว่าจะต้องศึกษาก่อนว่าปริมาณการใช้บริการเป็นอย่างไร เพราะถ้าจะเดินรถหนึ่งเส้นทาง ซึ่งรถมาแล้วจะเดินเลยหรือเมื่อไม่มีผู้โดยสาร ก็ต้องสำรวจก่อน การสำรวจก็ต้องประมาณการผู้โดยสารในอนาคตด้วย การเดินทางมาจากไหน ถักการเดินทางไม่ถึง ก็อาจแบ่งการลงทุนเป็น 2 ระยะ นี้คือเหตุผล สำหรับการประชุมครั้งที่ 10 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเห็นเรื่องสัดส่วนการลงทุน การตั้งบริษัท การเปรียบเทียบในเรื่องลงทุนเป็นระยะเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ

ดร.เอาจริงแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ที่ตึกไทยคู่ฟ้าใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เข้ารายงานภาพรวมเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงกรณีแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร ไม่กดมิเตอร์ การจัดระเบียบรถตู้ จะมีผลต่อการท่องเที่ยว

เมื่อถามถึงการจัดระเบียบรถแท็กซี่ วันมอเตอร์ไซต์ ให้ สตช.รายงานใน 15 วัน พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ปกติการจัดระเบียบตำรวจเริ่มทำมาแล้ว แต่ขณะนี้ความเข้มข้นอาจลดน้อยลงไปเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สืบค้นหาหน้าจะประชุมกองบัญชาการทั้งหมดที่มีแท็กซี่อยู่ในหน่วยรับผิดชอบ พร้อมกับเรียกสหกรณ์หรือเจ้าของรถแท็กซี่มาขอความร่วมมือ และจะประเมินผลหลังจากนั้น 15 วัน มาตรการจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มี พ.ร.บ.การจราจรอยู่แล้วส่วนหนึ่ง เชื่อว่าคงจะไม่ฝ่าฝืนกันมาก แต่ขอให้ผู้โดยสารที่แท็กซี่ไม่รับแจ้งเข้ามา

สำหรับรัฐคุมเข้มอาหารทะเล 10ปท.

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐ หรือโนอาประกาศว่าจะควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายด้วยการตรวจสอบที่มาของอาหารทะเลที่นำเข้ามาถึงสหรัฐ 16 ชนิด อาทิ ปลาทูน่า กุ้ง เป๋าฮื้อ ปูม้า ปูยักษ์คิงแคป ปลิงทะเล และผลิตภัณฑ์จากฉลามทุกชนิด สหรัฐเห็นว่าเป็นสินค้าประมงที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงจะมีการกระทำผิดกฎหมาย โดยจะเก็บข้อมูลของสินค้าประมงเหล่านี้ตั้งแต่การจับ การนำสินค้าเข้าสู่ท่าเรือ ระบบจัดเก็บ ไปจนถึงกระบวนการแปรรูป

เอเอฟพีระบุว่าสินค้าประมงที่ถูกจับตามธรรมชาตินำเข้ามายังสหรัฐส่วนใหญ่มาจาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย เอกวาดอร์ แคนาดา เม็กซิโก และชิลี ขณะที่วารสารนโยบายเกี่ยวกับทะเลของสหรัฐตีพิมพ์ในปี 2557 ระบุว่าสินค้าประมงที่ถูกจับตามธรรมชาตินำเข้ามายังสหรัฐในแต่ละปีราวร้อยละ 32 เป็นสินค้าผิดกฎหมาย มีมูลค่าสูงถึงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 72,000 ล้านบาท

ไอยูยูป้องกันอาหารทะเลผิดกฎหมาย

แคเธอรีน โนเวลล์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายการเติบโตทางเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในความพยายามจะทำให้โครงการจะสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้นำสินค้าอาหารทะเลที่ผิดกฎหมายหรือมาจากการฉ้อฉลเข้ามาในตลาดสหรัฐ ทั้งนี้ตามกรอบเวลาที่วางไว้จะเปิดโอกาสให้มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้เป็นเวลา 60 วัน หรือถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ก่อนจะได้ข้อบังคับสุดท้ายในราวเดือนกันยายน-ตุลาคม

โนอาระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในคำแนะนำที่คณะทำงานต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) และการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมประมงที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทรัพยากรประมงทั่วโลกจะได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและไม่มีการขายสินค้ามาจากการฉ้อฉลใดๆ

องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านทะเลยินดีกับข้อเสนอดังกล่าวและเห็นว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่ร้องขอให้มีการเร่งรัดมากขึ้น เนื่องจากข้อเสนอนี้จะตรวจสอบสินค้าเฉพาะจุดที่มีการนำเข้ามายังสหรัฐเท่านั้น แต่ไม่ตรวจสอบต่อเนื่องกระทั่งถึงยังจุดจำหน่าย จะทำให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเพียงเล็กน้อยและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ดังนั้นควร

ต้องตรวจสอบทั้งกระบวนการ และที่สำคัญคือต้องบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวกับสินค้าประมงทุกชนิด

แซ่เยือกแข็งฯ แฉอย่าตระหนก

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกมลมาศ อาหารแซ่เยือกแข็ง เปิดเผยว่า ชาวรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เตรียมเข้ามาตรวจการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของไทย เช่นเดียวกับการเข้ามาตรวจของสหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองไอยูยูแก่ไทยนั้น ตนยังไม่ทราบรายละเอียดของข่าวและไม่ทราบข่าวว่ามีที่มาจากแหล่งใด เมื่อทราบข่าวนี้จากผู้สื่อข่าวจึงค่อนข้างแปลกใจพอสมควรว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะขณะนี้ประเทศสหรัฐยังไม่มีกฏบัญญัติกฎหมายเกี่ยวข้องกับไอยูยูสักฉบับ ขณะนี้ไม่มีเพียงกระบวนการร่างกฎหมายเท่านั้น ยังไม่ประกาศหรือมีผลบังคับใช้แต่อย่างใด จึงไม่ยากให้ต้นตระกูลต่อข่าวที่เกิดขึ้น

กยท.เร่งเปิดจุดซื้อขายตามแผน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ปัญหาการดำเนินโครงการรับซื้อยางจากเกษตรกรคือสถาบันเกษตรกรจัดรับซื้อแปรรูปยาง จากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน มองว่าค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่า เช่น ค่าดำเนินการร้อยละ 1 ของมูลค่ายาง ต้องจัดการน้ำยางสดในปริมาณ 3 ตันเศษ จึงจะได้เนื้อยางแห้ง 1 ตัน แต่ได้รับค่าดำเนินการเพียง 420 บาท ส่วนค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันกำหนดไว้ 4.60 บาท/กก. ในขณะที่ต้นทุนจริงอยู่ที่ประมาณ 5.30 บาท/กก. ทำให้จุดรับซื้อยางในพื้นที่ต่างๆ เหลือน้อยลง กยท.ผู้รับผิดชอบโครงการได้เพิ่มการบริหารจัดการและค่าจ้างดำเนินการ เช่น ค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันควรเพิ่มจาก 4.60บาท/กก. เป็น 5.00 บาท/กก. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสถาบันเกษตรกรเปิดจุดรับซื้อยางตามโครงการต่อไป

นายเชาว์กล่าวว่า ส่วนปัญหาอื่นๆ กยท. จะเร่งหาวิธีและเปิดจุดรับซื้อยางเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลูก สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตยางได้คุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์การรับซื้อ และสร้างความเข้าใจให้ชาวสวนยางรับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น กยท.ย้ำว่า หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานการรับซื้อยางนั้นต้องการความชัดเจน รัดกุม โดยกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่การรับซื้อจนถึงสถานที่ปลายทาง มีคณะกรรมการประจำจุดรับซื้อจากหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงาน ป.ป.ช. สตง. และ คสช. ร่วมสังเกตการณ์

สลากรับถุกนายกฯไม่พิมพ์เพิ่ม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ต้องการให้พิมพ์สลากเพิ่ม แม้จะมีการร้องขอเข้ามาว่า บอร์ดสลากรับนโยบายนายฯมาดำเนินการ เชื่อว่าการใส่สลากเข้าไปในตลาดจำนวน 120 ล้านฉบับเริ่มในงวด 16 กุมภาพันธ์นี้ น่าจะเพียงพอต่อการทดสอบระบบการขายในขณะนี้ นอกจากนี้กำลังเริ่มดำเนินการวางแนวทางอื่นควบคู่ไปด้วยทั้งการตัดตอนเพื่อค่าคงกลาง นำสลากของมาขายเป็นสลากซื้อเข้ามาขึ้น รวมถึงการปิดระบบการลงทะเบียน และการตัดรายชื่อผู้ค้าที่ลงทะเบียนไว้กว่า 1.7 แสนราย หากไม่ขายจริงออก คาดว่าแนวทางทั้งหมดนี้จะทำให้ราคาขายส่งสลากลดลงอยู่ที่ 72-73 บาท และทำให้ราคาสลากขายปลีกอยู่ที่ 80 บาทได้

"การพิมพ์สลาก 120 ล้านฉบับนั้นไม่ใช่ปริมาณการพิมพ์แบบถาวร เป็นการดำเนินการเพื่อดูว่าตลาดสลากจะเป็นอย่างไร หากเกิดปัญหาตลาดบอร์ดพร้อมลดปริมาณการพิมพ์ลงได้ เท่าที่ดูมันใจว่าจำนวน 120 ล้านฉบับที่พิมพ์ออกมาในครั้งนี้น่าจะเพียงพอแล้ว ไม่น่าจะต้องพิมพ์เพิ่ม ถ้าหากไม่เพียงพอจะมีวิธีการอื่นๆ เพื่อดำเนินการต่อไป" นายธนวรรธน์กล่าวว่า บอร์ดสลากขอติดตามผลของมาตรการทั้งหมดในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า จากการรับเงื่อนไขให้ใส่เงินไว้ในบัญชีก่อนวันจะซื้อและจองสลาก 1 วันในช่วงเวลา 18.00 น.พบว่าผู้มีผู้ค้าที่มีสิทธิซื้อและจองสลาก 1.1 แสนราย จากจำนวนลงทะเบียนไว้ 1.7 แสนราย พบว่ามีผู้ค้าเข้าถึงสลากได้กว่า 6 หมื่น ดังนั้น คาดว่าในระยะต่อไป วิธีการที่บอร์ดสลากนำมาใช้จะเริ่มเห็นผลมากขึ้น

ยางเสนอบักฉัตร 2 ข้อ

ข้อเพิ่ม-จ่ายเงินสด ชาวสวนยางตั้ง 2 เงื่อนไข วอนรัฐ “เพิ่มปริมาณรับซื้อ-ขอรับเป็นเงินสด” ♦อ่านต่อหน้า 11

ยาง □ ต่อจากหน้า 1

หลัง “บักฉัตร” ลงพื้นที่สัมผัสปัญหาเมื่อครั้ง เจอคนเมินขายผลผลิตเข้าโครงการ ครัวบุญอย่าหวังพึ่งรัฐอย่างเดียว แน่ควรหาอาชีพเสริมทำควบคู่ ระบุรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือผู้ปลูกดอกตำรายละแสมลือร้อยละสองต่อปี

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่สหกรณ์ สาขาหนองคล้า จำกัด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารประจำกระทรวง ร่วมนำสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1 แสนตัน ที่จุดรับซื้อยางพาราในพื้นที่ ซึ่งกำหนดไว้ที่รายละ 150 กิโลกรัม ในราคา กิโลกรัมละ 45 บาท โดยได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อ การลง

ทะเบียนของเกษตรกร การตรวจสอบสิทธิ การชั่งน้ำหนักยาง จนถึงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน

โดยสหกรณ์การยางบ้านหนองคล้า มีเกษตรกรนำยางสดและยางแผ่นดิบขึ้น 8 มาขายวันละกว่า 200 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณร้อยละ 40 เท่านั้น ขณะที่ จ.ตรัง มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังกว่า 50,000 คน แต่เข้าร่วมจริงแค่ประมาณ 20,000 คนเท่านั้น ในจำนวนนี้ได้รับเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วกว่า 7,000 คน โดยตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.-5 ก.พ. รัฐเปิดจุดรับซื้อทั้งจังหวัดรวม 10 อำเภอ จำนวน 36 จุด จากที่ตั้งเป้าไว้ 55 จุด

ในการเดินทางมาครั้งนี้ทาง รมว.



เกษตรกร ได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังสหกรณ์การยางบ้านคลองโคกพัฒนา หมู่ 16 ต.เจาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางอุกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอพี และยังแวะสวนของนายจตุรงค์ ค่วงนุ้ย เกษตรกร อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่ม “young Smart Farmer” ด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ในพื้นที่นี้แม้จะมีการลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยไว้จำนวนมาก แต่กลับมีผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่ถึงครึ่ง จึงอยากให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังอยากให้นักธุรกิจอย่างห้างหุ้นส่วนช่วยเหลือในส่วนภาครัฐอย่างเดียว ควรหาอาชีพเสริมทำควบคู่ไปด้วยโดยรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือให้รายละ 1 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ก็มีเกษตรกรหลายรายประสบความสำเร็จจากโครงการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ขอรับการมาในครั้งนี้ได้สัมผัสปัญหาอย่างลึกซึ้งจึงทราบว่าเมื่ออยู่ 2 ประเด็นที่เกษตรกรอยากได้คือ อยากให้เพิ่มปริมาณการรับซื้อยางจากรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัมเป็น 300 กิโลกรัม ส่วนอีกประเด็นที่สำคัญมากคือเกษตรกรต้องการเบิกเงินสดทันที เนื่องจากมีอุปสรรคมากมาย เช่น บางคนอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทาง จึงจะรับนำไปปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลับไปเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป.

◀ **จุดซื้อยาง...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง นำสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ จ.ตรัง ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1 แสนตัน ที่จุดรับซื้อกำหนดไว้รายละ 150 กก.**

ตัวอย่างสมุดคณูราคาว่าง 2 บาท

www.kobd.go.th เปิดรับตัวอย่าง 10 วัน
ยังไม่ได้ผล **ล่าสุดราคาว่าง 2.50**
บาท/กก. ชาวสวนร้องจ่ายเงินสด

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ กยท.เปิดจุดรับตัวอย่างจากชาวสวนยางเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ล่าสุดวันที่ 5 ก.พ. 2559 มีชาวสวนยาง 1.09 หมื่นราย หรือ 1.1% ของชาวสวนยางที่มีสิทธินำยางมาขายในโครงการคิดเป็นปริมาณ 1,104 ตัน ในขณะที่ราคายางแผ่นดิบ (ห้องถัก) ณ วันที่ 5 ก.พ. อยู่ที่ 35.90 บาท/กก. ลดจากวันที่ กยท.เปิดรับตัวอย่างวันแรก ซึ่งราคาอยู่ที่ 38.40

บาท/กก. หรือลดลง 2.50 บาท/กก. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ จ.ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังหลัง กยท.เข้ารับตัวอย่างในราคาตลาด 45 บาท/กก. ว่า ได้รับทราบปัญหาของชาวสวนยางที่นำยางมาขาย โดยพบว่าชาวสวนยางต้องการให้ภาครัฐจ่ายเงินเป็นเงินสด ณ จุดที่รับซื้อ แทนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“ชาวสวนต้องการให้จ่ายเป็นเงินสด เพราะยางที่ขายแต่ละครั้งไม่มาก และหากต้องการนำเงินมา

ใช้ในแต่ละวันก็ต้องเข้าเมืองไปเบิกเงิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผมจึงจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับคณะกรรมการบริหาร กยท. ว่าทำตามข้อเรียกร้องของชาวสวนยางได้หรือไม่ เพราะตามระบบต้องจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.เท่านั้น” รมว.เกษตรฯ กล่าว

สำหรับข้อเรียกร้องให้รัฐบาลซื้อยางเพิ่มจากเดิมที่กำหนดไว้ 1 แสนตันนั้น พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ตรงนี้เป็นโครงการนำร่อง แต่หากจะรับซื้อยางเพิ่มต้องพิจารณาอีกครั้ง

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวอีกว่า ต้องการให้ชาวสวนยางไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กยท.เพื่อรับเงินช่วยเหลือ

เหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย เนื่องจากมีชาวสวนยางมาลงทะเบียนเพียง 5 แสนราย

นายบรรจง จินหมั่น ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนกลางหนองคล้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันมีชาวสวนยางลงทะเบียนขายยางที่สหกรณ์รวม 7 ตัน และนำยางมาขายแล้ว 3 ตัน ซึ่งสาเหตุที่ปริมาณยางที่นำมาขายไม่มาก เพราะเป็นช่วงปิดกรีต ส่วนที่ชาวสวนยางต้องการให้จ่ายเงินค่างายเป็นเงินสด สามารถจ่ายเงินผ่านทางสหกรณ์ได้ เพราะตรวจสอบได้ และจะไม่มีการรั่วไหลแน่นอน ■

บุคคล แห่งหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา... ■■■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำสั่งรัฐเข้าไปซื้อยางจากเกษตรกร ในราคาที่กิโลกรัม (กก.) ละ 45 บาท รายละ 150 กก. ตั้งเป้าจะซื้อ 1 แสนตัน เพื่อนำยางไปให้ส่วนราชการใช้... ■■■ เป็นการซื้อขายในราคานำตลาด ส่งผลให้ราคายางในตลาดขยับตามไปด้วย สะเทือนไปถึงตลาดมาเลเซีย ญี่ปุ่น... ■■■ ถามว่าประสบความสำเร็จหรือไม่?? คำตอบคือ ยกแรกทำถูกแล้ว แต่พอพักยกพวกพ่อค้าก็รู้ทันในข้อบกพร่องของภาครัฐ ว่าคงแค่ฉาบฉวย เพราะซื้อจากเกษตรกรในราคาพิเศษแค่ 150 กก.ต่อรายต่อฤดูกาล ไม่ใช่ซื้อตลอดทุกครั้งที่มาขาย อีกทั้งระเบียบหยุ่มหยิม จึงกดราคายางที่เกษตรกรเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมาขายให้พ่อค้าคนกลางให้ทรุดลงอีก... ■■■ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)มีหน้าที่หลักในการจัดซื้อยางแทนรัฐ ก็ดูจะเนือยๆ เหมือนคนกินข้าวไม่อิ่ม เกิดอะไรขึ้นยังตอบไม่ได้ ผู้ว่าฯ กยท.ก็ยังไม่สร้าหาไม่ได้... ■■■ แต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กยท.ไปประชุมที่จ.ตรัง เรียกสหกรณ์ต่างๆ เข้ามาหว่านล้อมให้เข้าโครงการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางให้กับคู่ค้าฝ่ายจีน คือ SINOCHEM GROUP ... ■■■ สัญญาตัวนี้ที่ผ่านมา ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางสงสัยเป็นต้นเหตุทำให้ราคายางตกต่ำหรือไม่?? ก็ไม่รู้ว่าการประชุมดังกล่าวผลออกมาเป็นเช่นไรจูบปากกันได้หรือป่าว?? เกษตรกรตัวจริงได้ประโยชน์หรือไม่??... ■■■ ก็ต้องติดตามกันต่อ เมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประเทศผู้ส่งออกยาง 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ในนามบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (International Rubber Consortium Limited) ทำหน้าที่เป็นองค์การบริหารจัดการราคายางพาราในตลาดโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในปีนี้เป็นจำนวน 615,000 ตัน เป็นช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2559... ■■■ พร้อมตกลงที่จะใช้มาตรการส่งเสริมการบริโภคยางพาราในประเทศผู้ผลิตให้เพิ่มมากขึ้น

เหมือนที่บ๊ักคู้ทำอยู่ และแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำให้กลับสู่ระดับราคา
ที่ยุติธรรมเหมาะสมแก่เกษตรกร...■■■■ ทั้งนี้ ภายใต้ปริมาณการส่งออก
ที่ลดลง 615,000 ตันนั้น ไทยจะลดปริมาณการส่งออกลง 324,005
ตัน อินโดนีเซีย 238,736 ตัน และ มาเลเซีย 52,259 ตัน ...■■■■ โดย
คำนวณในปี'59 ไทยจะมีปริมาณการส่งออกยาง 3,783.2 ล้านตัน อินโดนีเซีย
2,684.7 ล้านตัน และ มาเลเซีย 1,069 ล้านตัน...■■■■ ครับ! องค์กรที่ตั้งขึ้น
มา ทำหน้าที่คล้าย ๆ กลุ่มโอเปก ในการบริหารจัดการน้ำมันไม่ให้ราคาคง
ถ้าน้ำมันมีมากก็เก็บไว้ในสต็อกไม่เทขายเพื่อบีบให้น้ำมันขาดตลาด...■■■■
แต่ระบบเศรษฐกิจแบบไม่รู้ว่่าข้อตกลงจะบรรลุผลหรือเปล่านั้น เพราะ
ขนาดกลุ่มโอเปกยังแหกข้อตกลงแอบขายน้ำมันใต้ดินก็มีให้เห็นกัน
...■■■■ บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัดตั้งอยู่ละแวก
ม.เกษตร มีหน้าที่บริหารจัดการการผลิต, บริหารจัดการการส่งออก
กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด แต่เพิ่งจะมาขยับทำงาน...■■■■ ถ้า พล.อ.
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ จับประเด็นได้ถูก รู้ทันกษย.และพ่อค้า สลับ
สับเปลี่ยนบรรดากุนซือ หากคนระดับ “สมองเพชร” เข้ามาช่วย โอกาส
ที่จะช่วยชาวสวนยางยังมีอีกมาก และรัฐจะได้กำไรมากกว่าเดิม...■■■■
ปัญหาแรงงานต่างด้าวคูจะยังอึมครึมเพราะเหลือเวลาแค่ 55 วันในการนำ
แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามนโยบายของรัฐบาล คสช.กว่าล้าน
คนจาก 3 สัญชาติ เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาต
ทำงานได้ ตอนนี้ก็มาพิสูจน์สัญชาติกันไม่ถึงครึ่ง...■■■■ ถ้าไม่อยากให้
นโยบายนี้สูญเปล่างานนี้คงต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อบังคับนายจ้างและ
ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้รีบเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายนี้ให้เสร็จ...■■■■
เพชรสว่าง อินทวิ หัวหน้าหน่วยงานปรับสถานภาพแรงงานลาวบอก
พร้อมให้บริการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่มีบัตรอนุญาต
ทำงานชั่วคราว (บัตรชมพู) ได้วันละ 600-700 ร้อยคน ที่ศูนย์แรงงาน
ต่างด้าวเบ็ดเสร็จ ซอยสุขสวัสดิ์ 74 พระประแดง...■■■■ และยินดีถ้ามี
แรงงานลาวจำนวนมากอยากไปทำงานออกสถานที่ขอให้แจ้งผ่านจัดหางาน
จังหวัดที่แรงงานทำงานอยู่...■■■■ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโครงการฝึกอบรม “เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ต่างประเทศ” 4 ภาษา ให้กับ ลูกพ่อขุนฟรี รายละเอียด www.ril.ru.ac.th,
facebook: rilram...■■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

เขียงรายเมินขายยางให้รัฐ ซื้อช้อไกลไม่คุ้ม-ตรุษจีนพึ่งงาหงอยชาวสวนกระเป๋าลึก

ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงความคืบหน้า ภายหลังจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับช้อยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ ซึ่งที่ จ.เขียงราย เริ่มเปิดรับช้อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า บรรยากาศการช้อขายยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากมีเกษตรกรชาวสวนยางส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่คุ้มทุน

โดยนายสุวิทย์ ไหมธิ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ.เขียงราย เปิดเผยว่า การรับช้อดังกล่าวคงไม่สามารถช่วยเหลือชาวสวนยางในระดับฐานรากได้อย่างเต็มที่ เพราะ จ.เขียงราย มีพื้นที่ปลูกยางพารารวมกัน 500,000 ไร่ แต่เป็นเกษตรกรระดับฐานรากที่แท้จริงเพียง 20,000 ไร่ ที่เหลือเป็นของกลุ่มทุนรายใหญ่ต่างๆ และเมื่อพิจารณาจากจำนวนจุดรับช้อ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.เขียง ถือว่าไกลจากแหล่งปลูกของเกษตรกรมาก ยิ่งการเปิดรับช้อถูกกำหนดให้รายละเอียดไม่เกิน 150 กิโลกรัม ยิ่งทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจุดรับช้อ และต้องขนผลผลิตไปขายได้เพียงน้อยนิด ทางออกจึงควรเพิ่มจุดรับช้อให้กระจายทั่วพื้นที่มากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เครือข่าย

จะมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาประมูลราคาสำหรับช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเหมือนเดิม โดยกำหนดจุดประมูลกันที่ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเขียงรุ่ง คาดว่าจะมียางก้อนถ้วยรวมกันได้ประมาณ 20 ตัน ราคาน่าจะได้กิโลกรัมละประมาณ 15 บาท แต่ก็ถือว่าคุ้มทุนกว่าเพราะกำหนดจุดรับช้อเองได้ทำให้ขนส่งกันไม่ไกลเกินไป

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พังงา ถึงบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ในช่วงย่างเข้าเทศกาลตรุษจีนว่า ที่ตลาดสดโลกกอลอย อ.ตะกั่วทุ่ง บรรดาแม่ค้ามีการนำผักผลไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยช้อสายจีนมาวางแผงเพื่อให้ประชาชนมาจับจ่ายช้อของเตรียมไว้สำหรับกราบไหว้บรรพบุรุษ มีทั้งหมูเป็ด ไก่ ผลไม้ และโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีสีแดงซึ่งในตลาดสดโลกกอลอยจำหน่ายชุดเสื้อผ้าสีแดงแยกเป็นชุดผู้ใหญ่ชุดละ 499 บาท ชุดเด็กราคาชุดละ 299 บาท อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ค้าในตลาดต่างออกมาระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า ยอดจำหน่ายสินค้าในปีนี้ตกลงกว่าปีที่ผ่านมาก่อนข้างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่อนข้างฝืดเคือง เพราะราคายางพาราซึ่งเป็นรายได้หลักของคนใน จ.พังงา ตกต่ำลงอย่างหนัก ทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่าย จึงทำให้การค้าขายเงียบเหงา และยอดขายของร้านค้าต่างๆ ตกต่ำตามไปด้วย

ต้องสร้างศรัทธา บารมีจะเกิด



ติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการฯ ที่ชื่อ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ต้องบอกว่าในเรื่องความจริงใจในการแก้ปัญหา ถือว่าสอบผ่าน และเต็มร้อย เพราะที่ผ่านมา เท่าที่ดูการติดตามการทำงาน มาหลายครั้ง ก่อนข้างเองจริงเองในการสั่งการ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นคนที่ขยันทำงานในเชิงรุก ถึงลูกถึงคน สมเป็นชายชาติทหารที่นายกรัฐมนตรีไว้วางใจมาตลอด

แต่ดูไปผลงานที่ออกมาดูเหมือนว่า ไม่เข้าตาและการเดินหน้าแก้ปัญหาภาคการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อเทียบกับงานที่ท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” สั่งไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้อง เบื้องต้นในส่วนเกษตรกรที่พอได้ประทั้งชีวิตกับปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากปัญหาราคายางพารา เพราะจนถึงขณะนี้ เงินในส่วนการแก้ปัญหาปากท้อง เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เบื้องแรก 1,500 บาทต่อไร่ ที่ช่วยทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดยางยังไม่ถึงมือเกษตรกรครบถ้วน ตามที่ควรจะเป็นนั้น ไม่รวมเรื่องอื่นๆ ที่กำลังจ่อคอหอยอีกหลายเรื่อง

โดยแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพารา ที่รัฐบาลเข้าไปดำเนินการแทรกแซงราคายางพารา เพื่อนำมาใช้ในโครงการของรัฐ 1 แสนตัน อันเกิดจากเอกชนกลุ่มพ่อค้ายางในประเทศ รวมทั้งกับคนภาครัฐบางกลุ่มพยายามเอื้อประโยชน์ ให้กับคนครุฑค่างพาราให้ดึงเหวจากสัญญาขายยางจีน ที่ผ่านมา จนรัฐบาลต้องออกมาตีปี๊บออกมาตรึงการแทรกแซงราคายาง เพื่อนำราคาลดลง พร้อมประกาศล้มไม้ขายยางเก่า ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นตั้งแต่ไม่เริ่มโครงการแทรกแซง จากราคาไม่ถึง 35 บาท โผล่ไปถึง 40 บาท ซึ่งนั่นน่าจะมีอะไรบอกชัดเจนเป็นความในว่าเกิดอะไร ในกลุ่มคนยางพารา

ส่วนตัวบอกตรงว่าง และไม่เข้าใจ

กับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านผู้นำอย่างท่าน “ฉัตรชัย” เพราะเท่าที่ติดตามข่าวในกระทรวงเกษตรฯ หลายต่อหลายครั้ง ท่านบอกเสมอว่า ไม่ประสบความสำเร็จในโครงการ เพราะเกษตรกร นำยางมาขายน้อยกว่าเป้าหมาย ทั้งที่คนนอกมองมา นี่คือผลสำเร็จในการแทรกแซงราคายาง เพราะตามเป้าหมาย คือ ต้องการให้ราคาซื้อขายในตลาดสูงขึ้น เพราะมีหน่วยงานรัฐเข้าไปทำการซื้อแทรกแซง ไม่ให้พ่อค้าหัวใสกดราคาคิ่งเหว ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางมีตลาด ที่พวกเขาจะนำยางไปขายในราคายุติธรรม เปรียบเทียบกับพ่อค้าในท้องถิ่น หากกดราคามากก็ขายให้กับโครงการรัฐที่เปิดจุดรับซื้อ แต่หากราคารับซื้อใกล้เคียงกัน ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางในพื้นที่เท่านั้น ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงใกล้ปิดกรี๊ด จึงทำให้เกษตรกรนำยางมาขายน้อย ใช่ว่าการนำยางมาขายในโครงการน้อยจะไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่ยึดปริมาณที่ต้องให้ได้ 1 แสนตันเป็นหลัก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นระวังจะเข้าทางคนบางกลุ่ม

มาถึงวันนี้ ต้องบอกว่าเท่าที่สอบถาม ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ อย่างพินิจวิเคราะห์ อย่างเข้าใจ จะพบว่าแม้รัฐมนตรีที่ชื่อ “ฉัตรชัย” จะจริงใจแก้ปัญหาขนาดไหน หากมีลิ่วล้อ และคนใกล้ตัว เป็นที่คนกระทรวงเกษตรฯ และสังคมไม่ยอมรับละก็ การจะหวังให้เกิดการเดินหน้าแก้ปัญหาคงลำบาก ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องของยางพารา ถึงวันนี้ยังเป็นชุดแนวคิดกลุ่มเดิมๆ ที่ยังเกะกินกระทรวงเกษตรฯมาช้านาน แถมนำคนยังนำคนที่ เป็นคู่คิดคู่แค้นคนกระทรวงเกษตรฯ มาทำงานของท่านเสียด้วย พูดมาขณะนี้ หากวิเคราะห์เป็นน่าจะเดาออก ใครเป็นใครหากเป็นผู้บริหารมีอาชีพ ระวังนะขอรับ หากยังมองคนไม่ขาด ท่านจะเป็นเหมือนอดีตท่านรัฐมนตรี “ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ถูกหม้อ กระทรวงเกษตรฯ ที่คนกระทรวงเกษตรฯ หวังว่า จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาภาคเกษตร สุดท้ายก็ตายเพราะที่มงานที่คนเกษตรไม่ยอมรับ จนกลายเป็นวิกฤติศรัทธา สุดท้ายก็เกิดการเกียร์ว่าง ต้องโบทมีตลาดกระทรวงเกษตรฯ บ้านเก่า

หลังคาเขียว



- ...สัปดาห์นี้ ติดตามต่อถึงบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากเพิ่มอีก 20 ล้านฉบับ ทำให้จำนวนสลากเพิ่มเป็น 120 ล้านฉบับ บอร์ดสลากระบุเหตุผลต้องเพิ่ม เพราะจำนวนสลากมีไม่เพียงพอกับความ ต้องการ เป็นเหตุให้ราคาขายยังสูงเกินฉบับละ 80 บาท ทำให้ต้องจับตาว่าเมื่อจำนวนสลากเพิ่มขึ้นราคาจะเหลือ 80 บาท อย่างที่บอร์ดสลากกำหนดไว้หรือไม่ พร้อมติดตามดูผู้ค้าสลากจะสามารถขายสลากได้หมดก่อนวันออกวางวัลงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 หรือไม่
- ...วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล้นมติ ครม.ว่า จะเห็นด้วยกับการยกแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมเสนอของบประมาณรัฐบาลอีก 2,500 ล้านบาท เพื่อซื้อยางเพิ่มเติม หลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้ กยท.ซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง ในปริมาณ 1 แสนตัน โดยใช้เงิน กยท. 500 ล้านบาท ตั้งแต่

ปลายเดือนมกราคม ซึ่งเชื่อว่าได้ผลทำให้ราคายางท้องตลาด ปรับขึ้นก็โลกรัมละ 6-7 บาทแล้ว

- ...วันเดียวกัน บอร์ดคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประชุมประจำเดือน ซึ่งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธาน กกร. ระบุว่า จะหารือกันถึงภาวะเศรษฐกิจ 2559 ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางดูแลต่อไป ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญยังเร็วเกินไปจะหารือในครั้งนี้

- ...ตลาดหุ้น สองโบรกใหญ่อย่างบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย มองตรงกันว่าดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น หลังรับรู้ข่าวร้ายไปเกือบหมดแล้ว และยังมีแรงหนุนผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยไตรมาส 4/2558 และผลประกอบการปี 2559 น่าจะดีกว่าปี 2558 โดยแนะนำให้เก็บหุ้นใหญ่ปันผลสูง และหุ้นเติบโตสูง คาดดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวช่วง 1,280-1,330 จุด ปัจจัยกระทบหุ้นสัปดาห์นี้คือ การแถลงนโยบายการเงินของเฟดต่อสภาคองเกรส ข้อมูลจีดีพีของประเทศในยุโรปโซน และข้อมูลเงินสำรองระหว่างประเทศของจีน

ท่ามกลางวิกฤตยาราคาตกต่ำ
ธนทร์ พรทิภาส นายอำเภอปะทิว
พร้อมด้วย พัทธิศณีย์ สืบถวิลกุล กำนันตำบล
ชุมโค ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าไปยังสหกรณ์
กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด ตั้งอยู่
หมู่ 13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อเยี่ยมชม
การแปรรูปยางพาราเป็นหมอนและที่นอนไว้
ผู้ของสหกรณ์ดังกล่าว

ในโอกาสนี้ **ชมพูนุช สะเลอาจ** ประธาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด
ได้พาทรงการในส่วนต่างๆ พร้อมแจกแจงว่า
สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 มี
สมาชิกจำนวน 102 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่ 13 ต.ชุมโค ส่วนการเริ่มต้นนำยาง
มาผลิตเป็นหมอนและที่นอนไร้ฝุ่น เนื่องจากการ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2558 มติที่ประชุมเห็นว่าสมาชิกทุกคนคงจะ
อยู่กลางน้ำต่อไปไม่ไหวแล้ว จำเป็นต้องมาอยู่
ปลายน้ำบ้าง จึงประสานกับหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอปะทิว กรมวิชาการ
เกษตร ฝ่ายส่งเสริมธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขออนุญาต
แปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์พวกหมอน ที่นอน
โดยใช้เครื่องหมายการค้า (Brand) คือ **“หมอน
ปะทิว”** เพราะแม่ฝั้นจะตก หรือปิดหน้ายางแล้ว
ก็ยังสามารถทำงานได้ และปัจจุบันมีคนที่งานที่
สหกรณ์จำนวน 60 คน

“สหกรณ์เริ่มดำเนินการแปรรูปยางเป็นหมอน
และที่นอนด้วยเงินของสมาชิกที่มีกลางกัน
ประมาณ 1 ล้านบาท หลังจากเริ่มแปรรูป
ยางมาได้ประมาณ 7 เดือน สามารถมีรายได้
คืนทุนแล้วประมาณ 1 ล้านบาท เมื่อทราบว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำ



หมอนปะทิว

การแปรรูปยางพารา แก้ปัญหาราคาตก



สั่งให้ 8 กระทรวงหลักเข้ามาจับมืออย่างพาราเพื่อ
นำไปแปรรูปใช้ในกิจการของแต่ละกระทรวง จึง
ประสานนายอำเภอปะทิวและสื่อมวลชนให้เข้า
เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ ที่เรากำลังทำตลาด
กับประเทศจีนอยู่ และล่าสุดได้รับการติดต่อจาก
ประเทศออสเตรเลียที่จะส่งตัวแทนเข้ามาเจรจา
เมื่อเร็วๆ นี้ด้วย”

“ชมพูนุช” บอกด้วยว่า ในอนาคตสหกรณ์
คงหยุดนิ่งอยู่แค่การแปรรูปเป็นหมอนและ

ที่นอนเท่านั้นไม่ได้ จึงคิดที่จะต่อยอดด้วยการ
แปรรูปยางพาราเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เบาะ
แพยาง หรือห่วงยางซูชิสำหรับเรือท่องเที่ยว
เรือประมง เพราะ 14 จังหวัดภาคใต้อยู่ติดทะเล
จึงจำเป็นต้องใช้พวกแพยางหรือห่วงยางซูชิ
ซึ่งกำลังมีการหารือกับนักวิชาการว่าจะสามารถ
ทำอะไรได้อีกบ้าง

ส่วนกรณีเบาะแพ และสุราษฎร์ธานี มีการ
แปรรูปยางพาราเป็นที่นอนและหมอนด้วย จะ
ถือว่าเป็นคู่แข่งหรือไม่ **“ชมพูนุช”** ระบุว่า คู่
แข่งของสหกรณ์คือต่างประเทศ เพราะหลังจาก
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เราจะต้อง
เอาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาแข่งขันกัน
ส่วนจังหวัดที่มีการแปรรูปยางพาราเป็นที่นอน
หรือหมอนเหมือนที่สหกรณ์กำลังทำ น่าจะเป็น
พันธมิตรที่ต้องช่วยเหลือกันมากกว่า เช่น
หากวันใดที่มีออเดอร์เข้ามาถึงสหกรณ์จะจน





ธนนท์ พรไพฑ์ภาส

ชมพูนุช สะเลอาจ

ไม่สามารถผลิตได้ทัน ก็ต้องประสานไปยัง
จ.บึงกาฬ หรือสุราษฎร์ธานี เพื่อขอให้เป็น
เครือข่ายในการร่วมผลิตด้วย

ด้าน “ธนนท์” บอกว่า นอกจากอำเภอ
ปะทิวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำแนะนำ
และช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา
แล้ว ยังช่วยออกแบบเครื่องหมายการค้า
พร้อมทั้งกำลังหางประมาณ 4 ล้านบาท
ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทาง
เข้าสู่สหกรณ์ให้ด้วย เนื่องจากถนนที่ใช้อยู่
ปัจจุบันยังเป็นถนนดินลูกรังที่ชำรุดทรุดโทรม
ทำให้การเดินทางเข้ามาต้องเสียเวลาและ
ค่อนข้างลำบากมาก

“ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างที่ว่าการ
อำเภอปะทิวหลังใหม่ที่ทันสมัยและใหญ่กว่า
เดิม ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณ
เดือนมีนาคม 2559 ก็จะมีห้องจัดแสดง
สินค้าโอท็อปในลักษณะโชว์รูม โดยนำ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน อ.ปะทิวและของสหกรณ์
มาโชว์ให้ผู้เข้ามาติดต่อราชการได้เห็นด้วย”
ธนนท์ทิ้งท้าย

แม้สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์
พัฒนา จะเพิ่งเริ่มต้นการนำยางมาแปรรูป
เป็นหมอนและที่นอนได้ไม่นาน แต่คงถือ
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความเข้มแข็ง
ของบรรดาสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้กับ
ปัญหาทางการแพทย์มีราคาตกต่ำ มิใช่ทำได้
เพียงเรียกร้องให้รัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วย
เหลือแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ทวิลาภ การะเกด

สำรวจ ‘ผลิตภัณฑ์ยาง’ ไทยทำ-ไทยใช้ (5)

รองเท้ายางพารา ‘Rompboy’

แบรนด์โดน มีสไตล์...ขายกระฉูด



ว่านี้ชัดเจนว่าการแปรรูปยางพาราเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ คือทางออกเดียวที่จะนำความยั่งยืนมาสู่ชาวสวนยาง เป็นหนทางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่หมุนวนเป็นวัฏจักรไม่รู้จบ ทว่าในความเป็นจริงการแปรรูปไม่อาจเกิดขึ้นง่ายตายแบบนั้น เพราะทั้งเงินทุนที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ และเรื่องของตลาดที่ผู้ประกอบการต้องคิดให้รอบคอบ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ เพราะหากใครเห็นโอกาส และมีไอเดียก็สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้ เช่น ตลาดรองเท้าผ้าใบที่ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง

ไม่เพียงแคแบรนด์นอกเท่านั้น แต่วันนี้รองเท้าผ้าใบไทยแบรนด์สุดอินคืออย่าง **“Rompboy”** โดย **“บู” ธนันต์ บุญญธนาภิวัฒน์** มือเบสจากวงสเลอ ก็ฮิตไม่น้อย ชนิดที่ออกมอลอตแรก 500 คู่ ก็ขายหมดเกลี้ยงภายใน 3 วัน

ธนันต์บอกกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าแบรนด์ Rompboy (รอมพ์บอย) เริ่มต้นจากทำเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ของตนเองก่อน จากนั้นเริ่มคิดทำรองเท้าผ้าใบแฮนด์เมดบ้าง เพราะมองว่าปัจจุบันไม่เหลือรองเท้าแฮนด์เมดในตลาดแล้ว มีแต่รองเท้าที่

เหมือนกันเป็นพันเป็นหมื่นคู่จากโรงงานที่ไม่มีจิตวิญญาณ และไม่มีความผูกพัน ขณะที่รองเท้าผ้าใบแฮนด์เมดอินยูเอสเอ หรือ เมดอินเจแปน ก็มีราคาสูงตั้งแต่หลายพันไปจนถึง 4-5 หมื่นบาท ทั้งที่รองเท้าคือสิ่งที่เป็นองง่าย และสึกหรอเร็วที่สุด มองว่าทำไม่ต้องลงทุนขนาดนั้น จึงอยากจะทำ

รองเท้าผ้าใบแฮนด์เมดขึ้นมาบ้างและมีส่วนผสมของยางพาราด้วย

“ลอตแรกผมทำเป็นรองเท้าเทนนิสวินเทจยุค 60’s -70’s จ้างโรงงานทำ ผมเป็นดีไซน์เนอร์เลือกวัสดุทุกอย่าง มีสัดส่วนการใช้ผ้าใบกับยางธรรมชาติครึ่งต่อครึ่ง ผลิตลอตแรก 500 คู่ ขายราคาคู่ละ 2,750 บาท ลอตแรกขายหมดภายใน 3 วัน ไม่คิดว่าจะตอบรับขนาดนี้ เราเพิ่งแต่ใช้ความรู้สึกตัวเองนะ”

“ผมบอกข่าไว้เลยว่าให้ทั้งลายเซ็นไว้

ทุกคู่ จะติดขอบกาวเบียร์ หรือมีตำหนิบ้างก็ปล่อย ถือเป็นเสน่ห์ของแฮนด์เมด สังเกตพวกรองเท้าเทนนิส หรือ บาสเกตบอล ในยุค 60’s งานจะมีตำหนิหมด เบียร์บ้างอะไรบ้างมันคือเสน่ห์ ผมว่าตลาดยังมีช่องว่างตรงนี้ คือ รองเท้าแฮนด์เมดราคาจับต้อง

ได้ซึ่งไม่มีใครทำ แต่เชื่อว่าอีกสักพักจะมีคนตามแน่นอน แต่ผมไม่แคร์ ผมก็ไม่ผลิตซ้ำ เปลี่ยนแบบไปเรื่อย ๆ ถ้าตามทันก็โอเค”

ธนันต์เล่าให้ฟังว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากการขายครั้งแรก และมีฟีดแบ็ก

ที่ดี จึงต้องผลิตออกมาอีกครั้งเรียกว่าเป็นรุ่นพลัส 1 คือ แบบเดียวกับลอตแรกผลิตเพิ่มเป็น 1,000 คู่ ในราคาคู่ละ 2,950 บาทแพงกว่าเดิม 200 บาท จะเปิดขายผ่านไลน์ rompboy เริ่มเวลาเที่ยงตรง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และวางขายใน 4 หน้าร้านคือ ร้าน CARNIVAL สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว และ online ร้าน ONION เอกมัยซอย 12 ร้าน La Rocca Royal Gallery Project ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 5 ซอย 2 ล็อก 155

และ PLAYHOUND สาขาสยามเซ็นเตอร์ และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

สำหรับการนำยางพารามาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบนั้น ยังมีช่องทางให้ทำได้อีกมาก เช่น หมวดยางรองเท้าผ้าใบวินเทจบาสเกตบอล หรือรองเท้าแตะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย คนไทยทุกคนต้องมีติดบ้าน ซึ่งถ้าเราสามารถกรี๊ด และสนใจจริง ๆ ก็จะนำมาทำอะไรได้หลากหลาย



หลายมาก เพราะยางพาราของไทยต่อให้ชื่อจากแหล่งไหนก็คุณภาพ ราคาถูก และนำไปเพิ่มมูลค่าได้ อย่างรองเท้าผ้าใบของตนลูกค้าชมเปาะว่าใส่ไปเดินป่ามาแล้ว 3 ป่า สภาพก็ยังดีอยู่ นั่นแสดงให้เห็นว่างานช่างไทยไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกัน

“ผมว่าถ้ามีคนอินกับอะไรบางอย่างจริงจัง มีการศึกษากับมันจริงจัง อย่างผมอินเสื้อผ้า รองเท้า แล้วเราก็ศึกษา มัน เรามีเรื่องที่จะบอกกับลูกค้า คุณก็ขายได้ ถ้าคุณแตกฉานกับสิ่งนั้นจริง ๆ คนจะสนใจ และจะกล้าจ่าย จริง ๆ ไม่แค่ยางพารา ผมว่าวัตถุดิบของไทยหลายอย่างน่าทึ่ง อย่างผ้าย้อมไทยที่ทอจากภาคเหนือ หรือ ภาคต่าง ๆ มันสร้างมูลค่าได้มาก แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาทำ”

ธนนต์ กล่าวถึงแผนต่อไปว่า กำลังคุยกับช่างว่าหลังจากล็อตที่กำลังจะออกวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ล็อตต่อไปซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนโฉมหมดเลย กำลังศึกษารองเท้าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ แต่จะยังคงเล่นรายละเอียดเกี่ยวกับยางพาราไทยแน่นอน

“ลูกค้าหลายคนภูมิใจในความเป็นไทยนะ ล่าสุดมีชื่อจากญี่ปุ่นติดต่อเข้ามาจะขอรองเท้าผ้าใบเราไปขาย แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะตอนนี้อยากทำแคในประทศก่อน ถ้าคนญี่ปุ่น หรือฮ่องกงจะมาก็คงให้มาต่อกับคนไทยเพื่อความยุติธรรม”

แม้ว่า “rompboy” จะเป็นเพียงสเกลเล็ก ๆ ที่นางพารามาใช้ในระดับที่แทบจะไม่มีผลต่อปริมาณยางพาราที่ล้นตลาดอยู่ขณะนี้ แต่ไต่เต้าจากชายหนุ่มคนที่ไม่แน่นอนอาจเป็นประกายสำคัญที่นำไปสู่ผู้ประกอบการอื่น ๆ เป็นจุดเล็ก ๆ ที่รวมกันมากพอจนเป็นพลังที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตลาดยางพาราไทยก็ได้

ราคายาง

ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด มีนาคม 2559 เมษายน 2559

กรุงเทพฯ ส่งขลา กรุงเทพฯ ส่งขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	45.70	45.45	45.90	45.65
ชั้น 2	45.10	44.85	45.30	45.05
ชั้น 3	44.55	44.30	44.75	44.50
ชั้น 4	44.25	44.00	44.45	44.20
ชั้น 5	43.80	43.55	44.00	43.75

ยางแท่ง

STR5L	44.50	44.25	44.70	44.45
STR20	38.70	38.45	38.90	38.65
น้ำยางชั้น 60%	28.80	28.55	29.00	28.75

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง